



คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

ที่ ๕๑๓ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกระบบที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำโครงการทัศนศึกษา โดยกำหนดเป็นกิจกรรมบังคับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงเพิ่มเติมความรู้จากในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางโดยกำหนดให้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว ปีละ ๑ ครั้ง กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จึงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกระบบที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกระบบที่ ซึ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จัดให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ณ พระบรมมหาราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และมหัศจรรย์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ไทย ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์ ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมภักดิ์	ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายเกษม เมลิตทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางนงพงา อีสสอาด	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรณสุชล	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ให้คำปรึกษา เสนอแนะ อำนวยความสะดวก และสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็น ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ด้วยความเรียบร้อย

คณะกรรมการดำเนินงาน

ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมภักดิ์	รองผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นางรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวจันทนา กิ่งพุด	ครู ชำนาญการ	กรรมการ

นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวนันทฐาภรณ์ ไหญ่ยอด	ครู	กรรมการ
จำสืบเอกธนพล สูงกลาง	ครู	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. วางแผนดำเนินการกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอกสถานที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. ประสาน ติดต่อการจัดเตรียมสถานที่ อาหาร ยานพาหนะเดินทาง และวิทยากร
๓. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้นักเรียนเห็นความสำคัญของโครงการและประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ
๔. ประสานกับทุกฝ่ายเพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน

จำสืบเอกธนพล สูงกลาง	ครู	ประธานกรรมการ
นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล	ครู	กรรมการ
นางสาวนันทฐาภรณ์ ไหญ่ยอด	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. เบิกจ่ายเงินตามโครงการ และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ
๒. หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการรับรายงานตัวและควบคุมนักเรียนประจำรถ

รถคันที่ ๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑

นางรัตนาภรณ์	กาญจนพัฒน์	ครู ชำนาญการพิเศษ
--------------	------------	-------------------

รถคันที่ ๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒

นางสาวจันทนา	กิ่งพุดิ	ครู ชำนาญการ
นางสาววิจิตรา	อ่อนสกุล	ครู

รถคันที่ ๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓

นางสาวอัจฉรา	พรรณสุชล	ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันทฐาภรณ์	ไหญ่ยอด	ครู ชำนาญการ

รถคันที่ ๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔

นายสะอาด	ทองสัมฤทธิ์	ครู ชำนาญการ
นางสาววรางคณา	พิณสามสาย	ครูผู้ช่วย

รถคันที่ ๕ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕

นางสุกัลยา	เสื่อจำศิลป์	ครู ชำนาญการพิเศษ
------------	--------------	-------------------

นางสาวบุญเรือง สัมผัส

ครูอัตราจ้าง

กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ - จัดเตรียมยา อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ดูแลและให้ความสะดวกแก่นักเรียนที่เจ็บป่วย
ระหว่างการจัดกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

นางสาวจันทนา กิ่งพุดิ

ครู ชำนาญการ

ประธานกรรมการ

นายฉัตรดาว ฉันทะ

ครู ชำนาญการ

กรรมการ

นางสาวญาณภรณ์ จันทร์หอม

ครู

กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ หน้าที่ จัดเตรียมอาหารกลางวัน น้ำดื่ม ให้กับคณะครูและนักเรียนทุกคน ระหว่างการจัดกิจกรรม

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
เสียสละเพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและราชการสืบไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”